

Số: 206/BC-UBND

Bình Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Kính gửi: Sở Y tế.

Trên cơ sở Công văn số 825/SYT-NVY ngày 29/3/2024 của Sở Y tế về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP; UBND huyện Bình Sơn báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (sau đây gọi tắt là Nghị định 77) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP

1. Công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; UBND các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn huyện về nội dung tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, các ngành liên quan về vấn đề triển khai thực hiện Luật PCTH thuốc lá, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện như:

TT	Thời gian ban hành	Số hiệu và tên văn bản ban hành giai đoạn 2013-2023	Ghi chú
1	24/5/2022	Về việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá	
2	09/6/2022	Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn huyện Bình Sơn	
3	10/10/2022	Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2023-2024	

4	17/5/2023	Công văn về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng	
5	26/5/2023	Công văn về việc hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá	
6	17/7/2023	Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và quản lý bóng cười, shisha trên địa bàn huyện	
7	23/10/2023	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Bình Sơn đến năm 2030	

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá, Nghị định số 77, các quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” và trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định cấm hút thuốc nơi công cộng.

- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị định: Tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt cơ quan, khu dân cư, viết các tin, bài phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải tin bài, hình ảnh trên trang thông tin điện tử để người dân tìm hiểu kỹ hơn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh không khói thuốc.

- Phạm vi, đối tượng tuyên truyền phổ biến: Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và người dân trên toàn huyện.

- Kết quả của các đợt tuyên truyền, phổ biến:

+ Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Nghị định số 77, thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, phổ biến các điều luật quy định PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ, yêu cầu người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá..

+ Thực hiện treo băng rôn và thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hằng năm tại một số

trục đường chính trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Treo biển “Cấm hút thuốc” tại cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi người cùng tuân thủ và có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTH thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở.

+ Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thông qua các chuyên mục, chuyên đề trên sóng phát thanh đã tuyên truyền về các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá; tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá hàng năm và Chương trình PCTH thuốc lá trên địa bàn.

+ Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá

TT	Hình thức truyền thông	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
1	Mít tinh/sự kiện											
2	Đài truyền hình											
	<i>Số lượng phóng sự/toạ đàm...được phát sóng</i>											
3	<i>Thông điệp (TV spot) được phát sóng</i>											
4	Đài phát thanh											
	<i>Phóng sự/toạ đàm... được phát sóng</i>	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	25
	<i>Thông điệp (Radio spot) được phát sóng</i>	38	38	38	38	38	38	38	38	35	35	374
5	Báo chí (báo in, áo điện tử)											
6	Mạng xã hội (số lượng Bài)											
7	Website của tỉnh (số lượng tin)											
8	Tài liệu truyền thông											
	<i>Pano</i>		1	1	1	1	1	1	3	2	2	14
	<i>Áp phích/Tờ rơi</i>	36	27	27	52	50	25	25	22	22	2.032	2.732
	<i>Sách/tài liệu hướng dẫn</i>											
9	Các hoạt động khác: tập huấn tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, truyền thông cho bệnh	2	1	2	1	2	1	2	22	1	33	67

TT	Hình thức truyền thông	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
	nhân và người nhà bệnh nhân											

Bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác PCTH thuốc lá. Mặc khác tập trung tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở cộng đồng, đặc biệt lứa tuổi thanh, thiếu niên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

TT	Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá	Đã truyền thông
1	Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;	Trung bình tuyên truyền 28 lần/năm
2	Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội;	Trung bình tuyên truyền 28 lần/năm
3	Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe người sử dụng và kinh tế - xã hội.	Thông qua phát thanh học đường 12 lần/năm
4	Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.	Lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.
5	Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.	Trung bình tuyên truyền 4 lần/năm
6	Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình.	Trung bình tuyên truyền 27 lần/năm
7	Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông khác về PCTH thuốc lá	Trung bình tuyên truyền 27 lần/năm

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

- Nội dung tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, việc ban hành nội dung PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hàng năm, việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá mang lại môi trường không khói thuốc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá, Nghị định số 77 chủ yếu được triển khai cùng với các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm trong năm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP và Tết Trung thu...chủ yếu kiểm tra về điều kiện kinh doanh thuốc lá, các quy định có liên quan đến việc kinh doanh thuốc lá; không tổ chức việc kiểm tra chuyên ngành.

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập: Việc thực thi quy định xử phạt hành chính hành vi hút thuốc lá nơi công cộng là chưa triệt để. Thực tế cho thấy, vi phạm liên quan đến hút thuốc lá nơi công cộng hiện nay là rất phổ biến ngay cả những địa điểm bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn như: cơ sở y tế, cơ sở giáo dục; khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; khu vực có nguy cơ cháy nổ cao...vẫn có nhiều người hút thuốc lá. Chính vì thế, dường như quy định cấm và xử phạt vi phạm hành chính đối với người hút thuốc lá nơi công cộng gần như chỉ thực hiện ở khâu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định

- Thực hiện Luật PCTH thuốc lá, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát và phòng, chống có hiệu quả tác hại của thuốc lá đối với người dân và cộng đồng.

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện có lồng ghép nhiệm vụ PCTH thuốc lá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đơn vị liên quan tại địa phương trong việc thực thi Luật PCTH thuốc lá, UBND huyện giao Phòng Y tế là cơ quan thường trực, đầu mối thực hiện PCTH thuốc lá trên địa bàn huyện; hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế về kết quả công tác PCTH thuốc lá trên địa bàn huyện.

- Ngày 23/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã ký Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Bình Sơn đến năm 2030 gồm có 01 Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Y tế; 02 Phó Trưởng ban là Trưởng Phòng Y tế và đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và 16 đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành và đại diện lãnh đạo UBND 22 xã, thị trấn.

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thực hiện việc tuyên truyền Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ngành Y tế phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục - Đào tạo, thông tuyên truyền về Luật PCTH thuốc lá lồng ghép với chương trình công tác Y tế học đường.

- Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, tích cực chỉ đạo, phối hợp, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự

giác thực hiện Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập: tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm; nguồn kinh phí hỗ trợ công tác PCTH thuốc lá không nhiều.

5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, bất cập

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị định: tất cả cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm. Một số các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác khuyến cáo, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định: Một số bộ phận người dân do thói quen hút thuốc và nhận thức Luật PCTH thuốc lá chưa đầy đủ dù được tuyên truyền, vận động bỏ thuốc lá, song việc cai thuốc lá hoàn toàn là rất khó khăn. Việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc chưa triệt để, công tác tuyên truyền chưa mang lại kết quả như mong muốn.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: mặc dù đã triển khai thực hiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập vì thuốc lá vẫn được bán rộng rãi, công khai, việc vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng còn phổ biến, việc hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, người có thẩm quyền xử phạt ít trong khi người vi phạm đông.

- Điều kiện bảo đảm thi hành: tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất: Kinh phí cho công tác PCTH thuốc lá chưa được bố trí riêng; tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTH thuốc lá là kiêm nhiệm, nhiều công việc chi phối nên quỹ thời gian dành cho hoạt động PCTH thuốc lá còn hạn chế.

II. Kết quả triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 77/2013/NĐ-CP

1. Kết quả triển khai các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương

1.1. Về thành lập, tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá

Hiện nay, tại huyện Bình Sơn chưa có cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

1.2. Về kết quả hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá

Về kết quả hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá

TT	Nội dung báo cáo	Tổng số cơ sở thực hiện	Số cơ sở thực hiện tư vấn trực tiếp tại cơ sở	Số cơ sở thực hiện tư vấn gián tiếp qua điện thoại, internet,...	Số người được tư vấn cai nghiện thuốc lá

1	Tổ chức tư vấn CNTL tại cơ sở khám, chữa bệnh	1	Trực tiếp tổng đài số điện thoại	Tư vấn ngắn, tư vấn chuyên sâu	778
2	Tổ chức tư vấn CNTL tại cộng đồng (nếu có)				
3	Tổ chức tư vấn CNTL tại cơ sở tư nhân khác (nếu có)				
4	Các hình thức khác (ghi cụ thể)				

2. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Các cơ sở là nhà nghỉ, nhà khách, cơ sở lưu trú du lịch có treo biển “Cấm hút thuốc”, tuy nhiên một số khu vực công cộng chưa bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

- Kiến thức về Luật PCTH thuốc lá của người dân còn thấp; số ít người chưa nhận thức đầy đủ những tác hại của việc hút thuốc trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc.

- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm chỉ được lồng ghép cùng các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và một số đợt kiểm tra khác khi có yêu cầu. Hiện chưa có nguồn kinh phí cho công tác triển khai Luật PCTH thuốc lá tại tuyến huyện, tuyến xã do đó số lượng kiểm tra, giám sát chưa được nhiều, chất lượng kiểm tra chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

3. Đánh giá việc thực hiện quy định về in cảnh báo trên bao bì thuốc lá

Về mẫu cảnh báo, diện tích in cảnh báo trên bao thuốc lá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu là phù hợp, việc in cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao bởi đó là hình ảnh trực quan, tất cả người hút thuốc sẽ thấy thông điệp này khi mở bao thuốc. Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh dễ gây ấn tượng khiến người hút thuốc dễ hiểu và dễ nhớ hơn về hậu quả của việc hút thuốc đối với sức khỏe.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Cần có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và liên tục cho các ban ngành đoàn thể về việc truyền thông tác hại thuốc lá vì đây là một việc hết sức khó khăn, cần truyền thông lâu dài, sâu rộng và rộng rãi trên mọi mặt trận.

- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đẩy mạnh và đổi mới biện pháp, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và phơi nhiễm tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Lồng ghép tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, hội nghị khu dân cư, trong các hoạt động nhân Ngày hội Gia đình Việt Nam, Hội làng văn hóa...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Y tế;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Sự